

# ตอนที่ ๕

## มารยาทที่ดีในการ Chat

วิทยากร

“หนุ่ย” พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์

“พี่หลามจ๊กโก๋ไอที” ที่รัก บุญปรีชา

ตอนที่ ๕ แล้ว เราพูดถึงเรื่อง chat กันอยู่ เราพูดถึงกฎอะไรที่ไม่ควรทำอะไรที่ควรทำ หลายคนสงสัยว่าแค่การ chat มีอันตรายใหญ่หลวงต่อชีวิตเรานั้นเลยหรือ ถ้าเกิดคุณ chat แล้วคุณไม่มีสติอะไรเลย คุณโดนหลอกได้ แต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่สำคัญอีกอันหนึ่งเรารู้ว่าภัยจะมาอย่างไร เรารู้ว่าวิธีป้องกันภัยจะทำอย่างไร แต่วันนี้เราจะบอกว่าการมีมารยาทในการ Chat นั้นหมายความว่าวิธีการปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบนี้ได้ อะไรก็ตามที่อันตรายคุณไม่ได้ รายการโลกออนไลน์วันนี้



เสนอตอนมารยาท ในการ chat มารยาทข้อแรกในการ chat การ chat ที่ถูกต้องต้องรู้ว่าคุณ chat ด้วยระบบอะไร คุณจะ chat อยู่ในเกม ถือว่าไม่เป็นไรเพราะสังคมเด็ก ๆ ด้วยกัน จะพูดคุยจะสนุกรสนานเยอะ ๆ ได้ แต่ขอให้สุภาพ อย่าไปหยาบอะไรมากมาย คือศัพท์วัยรุ่นไม่หยาบคายแต่เป็นศัพท์วัยรุ่นเฮ้ย ๆ สนุกรสนานเพื่อความบันเทิงทำได้ แต่ถ้าคุณไม่ได้เล่นเกมล่ะคุณอยู่ในเว็บบอร์ดอย่างพันธุทิพย์ดอทคอม ผู้คนหม่มากหรือคนที่มาอ่านข้อความเรา เขาเป็นผู้ใหญ่หรือเปล่าเขาเป็นคนมีหน้ามีตาหรือเปล่า คนที่เล่นพันธุทิพย์ดอทคอมมีหลากหลายผมเคยใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์กลุ่มนี้ มีตั้งแต่ นักแต่งเพลง ในวงการบันเทิงผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ผู้จัดละครเวที



ไปจนถึงระดับมีนักเขียนนักวิชาการ มองในมุมกลับคุณอยากจะให้เห็นคุณในลักษณะไหนลักษณะการพูดการใช้คำใช้ภาษาเรา มันจะสะท้อนตัวเราเองออกมาอย่างชัดเจน แล้วเขาจะประเมินได้เลยว่า คุณเป็นคนดีหรือไม่ดีเขาจะหยิบยื่นโอกาสให้กับคุณหรือไม่ซึ่งการที่คุณจะทำใจของตัวเองก็ไม่มีใครว่าสุดท้ายคนอื่นเขาก็ตัดสินว่าคุณเป็นคนไม่น่าเชื่อถือ อย่างนั้นคุณเป็นคนอย่างนี้คุณเป็นคนไม่น่าคบ ไม่น่าคุยด้วยคุณจะโทษใคร ก็โทษตัวเองไปในเรื่องของการพูดคุยในที่ต่างๆ บน Internet ก็ต้องมีกาลเทศะผู้หลักผู้ใหญ่ เพราะฉะนั้นบางที

อยากจะคุยกับคนอื่นวางตัวไม่เหมาะสมเขาก็ไม่อยากจะคุย แล้วคุณก็ไปตัดสินว่าคนนั้นคนนี้ไม่ดี คนที่ไม่สนิทอย่าคุยเยอะ ไม่ต้องตอบทุกคำถามที่เขาตอบกลับมา คนเราบางที่เป็นโรคจิตเขาส่งข้อความมาต้องตอบ คนไม่ตอบเหมือนทำงานไม่เสร็จ เพราะว่ามันจะค้างตุ่มแดง ๆ ไว้เราก็อ่านได้แต่เราก็ไม่ต้องตอบก็ได้ (ยกตัวอย่าง) ขอขอบคุณครับๆๆๆ เขาตั้งธงมาว่าเขาส่งอะไรมาก็ต้องส่งกลับไป ยังนี้มันไม่จบนะสิจนคำสุดท้ายบอกว่าพอแล้ว มันถึงตอบกลับมาว่าครับ ไม่สนิท อย่าคุยมากบางทีคนเราพูดอะไรมาไม่ต้องตอบก็ได้ ถ้าคนคิดว่าคนๆ นี้ไม่หวังดีกับเราช่วงนี้เงินทองพอใช้หรือไม่ทั้งหมดนี้เก็บไว้ในใจก็ได้

ถ้าการสนทนา มีแค่ฝ่ายเดียว บทสนทนา ก็จะจบแค่นั้น ทำตัวหยิ่งไว้ ในกรณีไม่สนิท ผู้ใหญ่ถามก็ตอบ กลับไปยืนอยู่บนกาลเทศะ ที่ถูกต้อง บนโลก Social อย่า Chat แบบเกรียน เพราะมันจะเป็นคุณสมบัติ ติดตัวเราไปตลอดกาล บางคนคิดว่า เล่น ๆ สนุก ๆ ชีวิตไม่จริงจัง เต็มใจผมก็กลับมาสนุก ๆ ได้ บางคนสนิท มากแต่เขาอาจรู้สึกว่า นิดหนึ่ง เล่นไม่ถูก คุณไปทำแบบนี้ ในที่ที่เปิดใน Timeline ของ Facebook



มีผู้คนมากมาย เห็นคุณอยู่ คนอื่นเขาก็ตัดสินคุณแล้ว ไม่มีกาลเทศะ มาหลอกล่อ เล่น หัวกับเขาก็มาโกรธกลับอีกใช้คำ ๆ ไม่ถูกมี อีกเจจการหลอกลวง อย่าไป chat อวด ฉลาด เพราะพวกนี้ จะผูกใจเจ็บ ตามมาแก้ แค้นภายหลัง คนพวกนี้ อยู่ด้านมืด จะสรร หาทุกวิถีทางที่ มาแก้แค้นเราให้ได้ บางที เรารู้ว่าคน ๆ นี้ หลอก เราไม่ต้องบอกเขา ไปก็ได้เฉย ๆ ไป ไม่ใช่ว่าอวดเก่ง ผมรู้ว่า

ว่าคุณหลอกผมดูถูกมันอีก ไม่ไหวเดี๋ยวไปตามลูกพี่มาเลย ตอนนี้เป็นองค์กรใหญ่มาคราวนี้ เราจะแย่งเอา เพราะเราเป็นที่สว่างการใช้ชีวิตด้วยสุจริต เราไม่ได้คิดว่าวัน ๆ จะมามุ่งร้ายใคร เราต้องมานั่งระวังตัว กับพวกนี้ทั้งวัน เราก็จะใช้ชีวิตแบบหวาดระแวงไป การตามพวกนี้บน Internet ยากชะที่ไหน ตามได้นะ



ถ้าจะตาม คุณเคยเห็นไหม นักสืบ พันธุ์ทิพย์ อย่างใครห้ามก็ไม่ฟังใครพูดก็ไม่ อยู่ใช้ความรุนแรงจนกระทั่งทนไม่ไหว สืบ เลย แผล็บเดียวมาเลย ชื่อ นามสกุล ทะเบียนบ้านที่อยู่ พ่อแม่ชื่ออะไรที่ร้าย คือ เขาหาเบอร์โทรศัพท์มาได้ คนโทรมา ค่าจันต้องปิดเบอร์หนีเลยอย่าทำให้คน ผูกใจเจ็บมี ๓-๔ เหตุผล คุณเอกชัย ศรีวิชัย นักร้องดังภาคใต้ เขาสรุปไว้ มันรู้ทันเรา เขาอยากจะหลอกเรา โทษเรา

รู้ทันเขา เขาอยากจะหลอกเรา เรานะไปรู้ทันเขา เขาก็ไม่ชอบ สองเขาอยากได้แล้วเขาไม่ได้ หัวงอยาก จะได้แต่เราไม่ให้ จะหลอกเราแต่ทำไม่สำเร็จสักทีฉันไม่ชอบหน้าคุณ มีอะไรใหม่หมั่นไส้มาเฉยๆ คือ คนไม่ดีก็มีอำนาจแสดงออกมาทางไม่ดีก็อย่าไปทำให้เขาผูกใจเจ็บละกัน เพราะฉะนั้นแทนที่คุณจะ สร้างศัตรูสู้เก็บไว้เงียบๆเก็บไว้ในใจ เขาอะไรมาก็ คว้าที่ ขอบคุณครับที่แนะนำครับ ไม่ต้องไปโชว์อวดรู้ อย่า Chat มากเกินไป อย่า Chat ในขณะขับรถ อย่า Chat ในห้องเรียน อย่า Chat จนเป็นสังคม กัมหน้า ขับรถ Chat บ้า ! หลายคนคิดว่ายังไม่เกิดอุบัติเหตุจะทำอะไรก็ได้เอาตัวคุณเป็นคนอื่น คุณขับรถกลางถนนแล้วเห็นคนทำอย่างนี้คุณหงุดหงิดมากนะเป็นตัวก่อเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้

อย่าคิดว่าคุณยังไม่ทำอะไรผิดแล้วใครจะมาว่าคุณไม่ได้ ร้อยทั้งร้อยพอเกิดอุบัติเหตุมาพุ่มพวยที่หลัง  
ไม่น่าเลยอยากย้อนเวลา อยากหมุนเวลาโดนคนว่าเล่น Internet บนรถ เซ็ค Mail บนรถ มีคนมาเคาะ  
กระจกเลยดีแล้วไม่ไปเถียงเขากลับ เขาก็มีความหวังดี เราก็อไม่หักหน้าเขาก็ปล่อยเขาไป ถ้ามีอะไรจำเป็น  
ในขณะที่ขับรถ จอดอยู่ข้างทางแล้วค่อยทำอีกที ที่ไม่ควร Chat เลย ห้องเรียนไม่ให้เกียดครูผู้สอนเรื่องนี้



ขอพูดแทนครูทั้งประเทศไทย มีคนจำนวนมาก  
ทำกิจกรรมเหล่านี้ไปพร้อมๆ กับการสอนของครู  
คุณไม่คิดจะฟังเขาไงคุณจึงไม่รู้เรื่อง ถ้าครูสอน  
น่าเบื่อ คุณน่าจะบอกว่าที่ครูสอนเท่าไรก็ไม่รู้จัก  
จำและคุณทำให้มาตรฐานตกนะ จะทำให้มาตรฐาน  
การสอนลดลงครูสอนมาตลอดผมเพิ่งไปโรงเรียน  
เก่ามาโรงเรียนศรีวิกรม ครูเวลาเรากลับไปสวัสดี  
เชื้อใหม่คุณครูดีใจทุกคน ภาพที่ครูเห็นเราครั้ง  
สุดท้ายยังเป็นเด็กใส่ชุดนักเรียน Chat จนเป็น

สังคมก้มหน้า เด็กนักเรียนขึ้นรถไฟฟ้าก้มหน้าเดินไปเดินมา ว้าย ! เดินชน บางคนเดินชนเสา ทำไมนาย  
ไม่หลบเราChat เป็นสังคมก้มหน้าให้ผู้ใหญ่ดูว่าเด็กเหล่านี้ไม่เอาการเอางาน สนใจเรื่องที่สนุกสนาน



เวลาเดินก็เดินสิครับ เวลานั้นรถไฟก็นั่งคุณได้นั่ง  
หรือยืนแล้ว Chat ไปไม่มีใครว่าอะไรแต่ตอนเดิน  
คือ มองทางครับ คนชอบมองคน Chat ว่าไม่เอา  
ถ่าน ทำอย่างไรดี สมมุติว่าคุณเป็น รมต.สังคม  
ก้มหน้า เวลาคุณไปเจอคนคุณเก็บไว้ในกระเป๋า  
แปะเลย เขาได้มองตากัน ลองวิธีผมใหม่ อย่าใช้มือ  
ถือต่ำกว่าคอให้ใช้มือถือที่สูงและสังคมก้มหน้า  
จะหายไปรายการนี้เอาสาระนะบางทีคุณต้องตัด  
ออกไปบ้างจงจำไว้ครับอย่าลืมนะ การ Chat ทำให้

คำพูดเราคงอยู่ ไม่ได้ผ่านไปเหมือนการพูดคุย มันยังมีหลักฐานสิ่งเหล่านั้นจะตามคุณไปตลอดกาล  
คำพูดแย่ ๆ วันหนึ่งพอคุณมัสติสตาจที่ดี จะมีใครพร้อมเอาข้อความเหล่านั้น มาประจานเรา หลายคน  
โดนสังคมไทยก็มีตัวอย่างมากมาย มีเด็กบางคนไปแข่งบ้าน AF ต้องออกจากบ้านเลย เพราะว่าไป  
ด่าอดีตนายกไว้ เรื่องเดียวกันบางทีไปเอาคำพูดคนอื่นมาหรือนินทาคนอื่น เล่าทฤษฎี ๑๐ คน ๙ ห้อง  
Chat ลี line group เขาไปใช้ในองค์กรแผนกหนึ่งมี ๑๐ คน ก็ตั้งไว้ ๙ กรู๊ป แต่ละคนจะมี ๙กรู๊ป กรู๊ปนี้  
ไม่มีหลาม กรู๊ปนี้ไม่มีเดช กรู๊ปนี้ไม่มีหวาน กรู๊ปนี้ไม่มีตุ๊ก ในทุก ๆ Group chat นะจะไม่มีคุณ เพราะ  
เดี๋ยวนี้คนชอบนินทาแก้ไขซะพูดเป็นปรีชาธรรมไว้บางทีก็โอเวอร์แอดคั้งใครนินทาสัยไม่ตีเลิกซะตอนหน้า  
เราก้จะพูด Social network อีกชนิดหนึ่ง twitter เราจะไม่ Chat แล้วเราก้ส่งผ่านข่าวสารไปซึ่งมี  
พิษภัยอย่างเราเดี่ยวเราไปดูกันในตอนหน้าครับ